

กระทู้ถามที่ ๙๖๗ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ท่วมบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ช่วงบริเวณตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงคมนาคม ดังต่อไปนี้

จากสถานการณ์อุทกภัยเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา เกิดปัญหาน้ำป่าไหลหลากจากลำน้ำแม่ท่าช้าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ไหลเข้าท่วมหลายหมู่บ้านของอำเภอหางดง โดยเฉพาะบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ (ถนนเชียงใหม่-หางดง) ช่วงแยกบ้านท่าวบุญเรื่อง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง ถึงบ้านช่างคำ ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไม่เพียงเท่านั้น บริเวณดังกล่าวเกิดน้ำท่วมขังจากสาเหตุน้ำป่าไหลหลากจากลำน้ำแม่ท่าช้างอยู่บ่อยครั้ง

ทั้งนี้ ถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ถือเป็นถนนสายหลักที่ประชาชนใช้เดินทางจากอำเภอหางดง ไปสู่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อเกิดน้ำท่วมถนน จึงทำให้ต้องปิดถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ทั้งขาเข้าและขาออก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการใช้ชีวิตของประชาชน ดังนั้น การแก้ไขและปรับปรุงปัญหาดังกล่าวจึงเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญที่จะต้องได้รับการแก้ไขและปรับปรุง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีก จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงคมนาคม มีแนวทาง มาตรการและวิธีการแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำท่วมจากลำน้ำแม่ท่าช้าง ที่ไหลเข้าท่วมบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ช่วงแยกบ้านท่าวบุญเรื่อง ตำบลบ้านแหวน ถึงบ้านช่างคำ ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. กระทรวงคมนาคม มีการจัดสรรงบประมาณ โครงการ หรือการวางแผนในการจัดสร้าง หรือปรับปรุงระบบระบายน้ำหรือโครงสร้างพื้นฐานของถนน เพื่อจัดการกับปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ช่วงแยกบ้านท่าวบุญเรื่อง ตำบลบ้านแหวน ถึงบ้านช่างคำ ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๓. กระทรวงคมนาคม มีการประสานงานหรือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำท่วมจากลำน้ำแม่ท่าช้างไหลเข้าท่วมบริเวณถนนทางหลวง

หมายเลข ๑๐๘ ช่งแยกบ้านทำบุญเรื่อง ตำบลบ้านแหวน ถึงบ้านช่างคำ ตำบลหางดง อำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

ภัทรพงษ์ สีลาภัทร์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชน

จังหวัดเชียงใหม่

คำตอบกระทู้ถามที่ ๙๖๗ ร.

ของ นายภัทรพงษ์ สีลาภัทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชน จังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๘
ช่วงบริเวณตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ข้าพเจ้า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขอตอบกระทู้ถาม
เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ช่วงบริเวณตำบลบ้านแหวน
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดังนี้

คำถามที่ ๑ กระทรวงคมนาคม มีแนวทาง มาตรการและวิธีการแก้ไขปัญหาหน้าจากลำน้ำแม่ท่าช้าง
ที่ไหลเข้าท่วมบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ช่วงแยกบ้านท่าวบุญเรือง ตำบลบ้านแหวน
ถึงบ้านช่างคำ ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

คำตอบ

กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง ได้มอบหมายให้ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่)
ตรวจสอบแล้ว พบว่า การบริหารจัดการของลำห้วยแม่ท่าช้าง อยู่ในความควบคุมดูแลของกรมชลประทาน
อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงได้มีมาตรการและวิธีการแก้ไขปัญหาหน้าจากลำน้ำแม่ท่าช้าง ที่ไหลเข้าท่วม
บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ โดยได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert)
ลอดใต้บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ เพื่อให้สามารถระบายน้ำจากลำน้ำสาขาของลำห้วย
แม่ท่าช้างได้เร็วขึ้น โดยได้ดำเนินการจำนวน ๓ แห่ง ได้แก่

- ๑) ที่ กม.๑๓+๔๔๒ ขนาด ๑.๕๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๓ แถว
- ๒) ที่ กม.๑๓+๗๗๖ ขนาด ๒.๑๐x๒.๑๐ เมตร จำนวน ๓ แถว
- ๓) ที่ กม.๑๓+๙๐๐ ขนาด ๒.๗๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๓ แถว

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบบริเวณท้ายน้ำของลำห้วยแม่ท่าช้าง พบว่ามีการรูกลำน้ำ ส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการระบายน้ำบริเวณท้ายน้ำลดลง เป็นสาเหตุให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ของประชาชน
และผิวทางการจราจร โดยเบื้องต้นได้มีการดำเนินการขุดลอกทำความสะอาด และปรับปรุงซ่อมแซมจุด
ระบายน้ำที่ชำรุด เปลี่ยนฝารางระบายน้ำคอนกรีตเดิมเป็นฝาดตะแกรงเหล็กและลดระดับปากบ่อพัก
เพื่อช่วยให้น้ำไหลเข้าสู่ระบบระบายน้ำได้เร็วขึ้น

คำถามที่ ๒ กระทรวงคมนาคม มีการจัดสรรงบประมาณ โครงการ หรือการวางแผน
ในการจัดสร้าง หรือปรับปรุงระบบระบายน้ำหรือโครงสร้างพื้นฐานของถนน เพื่อจัดการกับปัญหาน้ำท่วม
บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ช่วงแยกบ้านท่าวบุญเรือง ตำบลบ้านแหวน ถึงบ้านช่างคำ
ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

คำตอบ

กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง ได้มอบหมายให้ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) ตรวจสอบแล้ว ขอเรียนว่า การแก้ไขปัญหาในส่วนของโครงสร้างถนนที่ได้รับความเสียหาย กรมทางหลวง ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ มาดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขผิวทางคอนกรีตเดิมที่ชำรุดบนทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและในปีงบประมาณประจำปี ๒๕๖๙ กรมทางหลวง ได้มีการวางแผนที่จะปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำเดิมที่ชำรุดเสียหาย โดยการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำจากฝาคอนกรีตเดิมเป็นฝาคะแครงเหล็กให้มีจำนวนเพียงพอต่อการระบายน้ำที่ไหลเข้าสู่ระบบระบายน้ำได้เร็วขึ้น ลดระยะเวลาการเกิดน้ำท่วมขัง และมีแผนการก่อสร้างที่ดักเศษสวะและกิ่งไม้ ที่ไหลเข้าไปอุดตันภายในบริเวณท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ที่ กม.๑๓+๙๐๐ ด้านทิศทางที่น้ำไหลเข้าท่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้ดีขึ้นต่อไป

คำถามที่ ๓ กระทรวงคมนาคม มีการประสานงานหรือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาจากลำน้ำแม่ท่าช้างไหลเข้าท่วมบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ช่วงแยกบ้านท่าบุญเรือง ตำบลบ้านแหวน ถึงบ้านช่างคำ ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

คำตอบ

กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง ขอเรียนว่า กรมทางหลวงโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) ตรวจสอบแล้ว พบว่า ได้มีการประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น โดยมีการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาาร่วมกัน ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกให้กับกรมชลประทาน ในการก่อสร้างขยายคลองส่งน้ำสายซอย ๒๑ L-RMC ที่ลอดผ่านทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ รวมทั้ง ได้บูรณาการร่วมกับทางเทศบาลในท้องถิ่น ในการขยายพื้นที่ด้านท้ายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ ช่วยลดการเกิดน้ำท่วมขังในอนาคตต่อไปด้วย